

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (Action plan)
ในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพร้อมภาพประกอบ

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายเจษฎา งามอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีท่านทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ท่านบดีนรินทร์ เกษมศานต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอชุมแสง เกษตรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน ป้องกัน ควบคุมโรค ที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปศุสัตว์เขต๖และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอชุมแสง ในกิจกรรม มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว ออกบูธประชาสัมพันธ์ของสำนักป้องกันโรค ควบคุมโรค ที่๓ จังหวัดนครสวรรค์ในการ ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับ การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คน และ ให้ความรู้การ เฝ้าระวัง การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์





“กิจกรรมให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว”

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายเจษฎา งามอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดยาว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ณ วัดศรีสุธรรมาราม ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์



วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเจษฎา งามอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับ เวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้มาขอรับบริการ ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชนร่วมกิจกรรม

ณ วัดโพธิ์หนองยาว ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายบดีนทร์ เกษมศานดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด



“โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์”

☞ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเจษฎา อองอาจ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอบรรพตพิสัย วัฒนธำรงเหนือ ตำบลห้วยดง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์

☞ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน ให้กับสุนัข แมว ให้คำปรึกษาและแนะนำการเลี้ยงสัตว์ บริการจ่ายยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ

🍳 พร้อมทั้ง สนับสนุนไข่ไก่ในกิจกรรม “ไข่ แลก ขยะ” ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ นำมาใช้ประโยชน์ ของจังหวัดนครสวรรค์



วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า การให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวเพศเมีย 2 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมดจำนวน 10 ตัว ณ วัดหนองโสน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภออีมเคลื่อนที่ ให้บริการคำแนะนำ และปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ มอวเวชภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดหนองไม้ใต้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า

ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย ๓ ตัว เพศผู้ ๔ ตัว แมวเพศเมีย ๑๐ ตัว เพศผู้ ๑๓ ตัว รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมดเป็น ๓๐ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด ๓๕ ตัว ณ สำนักสงฆ์เขานางต่วม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วัดมณีวงษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการแจกยาเวชภัณฑ์ เอกสารคู่มือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

